



สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

**SUT
COOP
NEWSLETTER**

Industry-based Career Camp 2016



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp 2016 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ ในเครือเบทาโกร และป่าสัก ฮิลล์ไฮต์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารปรุงสุก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเครือเบทาโกร และการร่วมทำกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้จำนวน 10 ฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 10 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 25 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 14 คน และวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 27 คน คณาจารย์ 1 ท่าน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญญา เปือนสันเทียะ วิทยากรและพี่เลี้ยงจากเครือเบทาโกร จำนวน 3 คน และคณะทำงานจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน

ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์และคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสรณ์ สกฤทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน และนางสาวอุดมสิน สีจำปา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาทั้งสองได้รับทุนสนับสนุนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ (อัตราตัวขั้นประหยัด) ค่าพาหนะอื่นๆ ค่าวิชาและภาษีสนามบิน และค่าเบี้ยประกันชีวิต

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาภายในประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้นำคณะเดินทางเข้าพบ และหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา กับคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้สี่คิ้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 และร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา โดย อาจารย์ ดร.ลลิตา โรจนธรรมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวิ อาจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา อาจารย์ ดร.ถวิชัย ขาวถิน และ อาจารย์ ดร.สุกฤษฎี สุขสมบัติ ได้นำคณะเดินทางเข้าพบและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา กับคุณเฉลิมชัย ผู้บริหาร และ คุณปฎิมา คมสัน ผู้จัดการ บริษัท พี พลัส เอ็ม พิตเนสคลับ จำกัด (วีไอพีฟิตเนส) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาในเทศงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ Mr. Kotaro Hirose สาขาวิชา Mechanical Engineering ที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. ระหว่าง เดือนกันยายน 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และได้หารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณศรินรัตน์ ศิริญาคุณวงศ์ หัวหน้าส่วนสรรหา และคุณกชพรรณ ตัวงาม หัวหน้าส่วนความปลอดภัย บริษัท นิสเซ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาหารือ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมศูนย์ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงานครั้งที่ 3/2559



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร และห้องประชุมวารสาร อาคารพญาไทพลาซ่า โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบันทึกความร่วมมือระหว่าง Kanazawa Institute of Technology กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพต่อไป

สัมมนาและสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ร่วมกับสาขาวิชาจัดกิจกรรมสัมมนาและสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจัดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชา และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการดำเนินงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีรูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหน้าห้องเรียน และการจัดโปสเตอร์นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

โครงการ ASEM Work Placement Programme



ASEM Work Placement Programme

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้โครงการ ASEM Work Placement Programme จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป โดย สกอ. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเบลเยียม และเยอรมนี ให้แก่นักศึกษาไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เหน่าจ่ายคนละ 50,000 บาท บัดนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนดังกล่าวแล้ว จำนวน 1 ราย คือ นางสาวชุตินา ดำเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ Botanischer Garten München-Nymphenburg เมือง München สหพันธรัฐเยอรมนี

UNIVERSITY BUSINESS NETWORK





อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้
 ประธานคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

“สหกิจศึกษาเป็นด่านแรกของการเริ่มต้นทำงานจริง โดยที่นักศึกษาจะต้องไปอยู่กับสถานประกอบการประมาณ 4 เดือน ซึ่งก็คล้ายกับการทดลองงาน หรือเพื่อจะดูว่านักศึกษาจะผ่านทดลองงานของสถานประกอบการหรือไม่ เมื่ออยู่ในช่วงทำงานจริงจะพบว่ามีความแตกต่างกับการอยู่ในห้องเรียน ไม่มีการเช็คชื่อเข้าห้องเรียน แต่จะเป็นการลงเวลาเข้าทำงาน ในห้องเรียนอาจสาย อาจขาดได้ 20% แต่ในการทำงานสายหรือขาดอาจถูกไล่ออก การนำเสนอการบ้านหรือโครงการที่แยหน้าชั้นเรียนอย่างมากก็ถูกอาจารย์ตำหนิ แต่การนำเสนอที่ไม่ดีในการทำงานอาจไม่ได้ทำงานต่อ การไม่รับผิดชอบไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้านอาจถูกหักคะแนนเก็บ แต่การไม่รับผิดชอบงานส่งงานไม่ทันตามกำหนดจะส่งผลเสียถึงผลประโยชน์ของบริษัทในวงกว้าง ความสามารถด้านภาษาไม่ดีในมหาวิทยาลัยอาจได้เกรดวิชาภาษาต่างประเทศน้อย แต่ในชีวิตการทำงานท่านจะไม่ได้รับการโปรโมทให้อยู่ในตำแหน่งสูงๆ หรือบางทีอาจไม่ได้งาน ในห้องเรียนมีแต่มิตรสหาย แต่ในการทำงานไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรู ดังนั้น สหกิจศึกษาจะเป็นเครื่องช่วยในการเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อโลกภายนอก แม้ว่าสหกิจศึกษาจะไม่ใช่งานจริง 100% แต่นักศึกษาจะได้ซึมซับชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ประเมินตนเอง ปรับปรุงความสามารถ เติมเต็มในสิ่งที่ขาด จะมีความพร้อมต่อไปในอนาคต จากการสังเกต หลังจากกลับจากสหกิจศึกษานักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในอีกระดับหนึ่ง”



“สหกิจศึกษา ทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง โดยการเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ จากการสหกิจศึกษา ในบริษัทต่างชาติ ทำให้ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษา ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมต่างชาติ จากเพื่อนร่วมงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารโดยใช้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง และระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในองค์กร การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา ควรเตรียมพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมกับงาน ทักษะที่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน เช่น อุปกรณ์ หรือ ซอฟต์แวร์ต่างๆ การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ คนเก่งอาจทำงานได้ดี แต่ถ้าหากขาดทัศนคติที่ดีก็อาจเป็นปัญหาระหว่างปฏิบัติงานได้”

นายพฤษภา พิมพ์ทอง

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558
 ปฏิบัติงาน ณ Halliburton energy Services Inc.

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2559

1- 4 พ.ย.59	- กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559	17 พ.ย.59	- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” ต้อนรับ บริษัท บริดจสโตนไทร์แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
7 พ.ย.59	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ	18-20 พ.ย.59	- สัมมนาภายนอกพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ณ จังหวัดเชียงราย
7-13 พ.ย. 59	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอก FM:CO4-2-05 และ FM:CO4-2-06 ผ่านระบบออนไลน์	21-27 พ.ย. 59	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอก FM:CO4-2-08 ผ่านระบบออนไลน์
10 พ.ย.59	- บรรยาย หัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร / เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ”	22-28พ.ย. 59	- นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 2/2558 พบคณาจารย์ก่อนเลือกสถานประกอบการ
14 พ.ย. 59	- สัมมนาภายในพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - ต้อนรับ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด	24 พ.ย. 59	- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร” ต้อนรับ General Motors (Thailand) Ltd.
14-20 พ.ย. 59	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559 กรอก FM:CO4-2-07 ผ่านระบบออนไลน์	25 พ.ย. 59	- ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา (กลุ่ม 1)